
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี 2  ประจําป ๒๕๕๙ 
วันท่ี  17  มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
3.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง  
4.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
5.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
๖.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
8.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
9.นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
10.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒  อ.แกลง 
11.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓  อ.แกลง 
๑2.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕  อ.แกลง 
13.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖  อ.แกลง 
14.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
๑๕.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานคาย 
๑๖.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.บานฉาง 
๑7.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
๑8.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
19.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
20.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
๒1.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
2.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
      (ลาปวย) 
4.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘ อ.เมือง 
     (ลาปวย) 
5.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙ อ.เมือง 
6.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
      (ลาปวย) 
7.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๗.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๘.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
11.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
๑2.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ    
13.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
14.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
15.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง 
16.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
18.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
๑9.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
20.นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
21.นายเกษม ศุภรานนท  ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (หวายกรอง) 
22.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
     รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล 

    นานาชาติตากสิน บานคาย (วัดหวายกรอง) 
23.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
๒4.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
25.นางสาวเสาวณีย แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
26.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
27.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
๒8.นายวรมัน  ประนินทา  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
๒9.นายปกรณ  พรหมมินทร  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
30.นายธนดล ถนอมวงษ  นักศึกษาฝกงาน 
31.นางสาวปกิญยรัศ เนาวรัชตโชติกร  นักศึกษาฝกงาน 
๓2.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
 
 

33.นางอุษา… 
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33.นางอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
34.นางรัชนี  สุวรรณเกษร  รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
๓5.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
36.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
37.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
38.นายวิทยา  สยามไชย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
39.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
40.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
41.นางวริยา  เวทวงศ   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
42.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
43.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
44.นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
45.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
๔6.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
47.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
48.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
49.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
50.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
51.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
52.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
53.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
54.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
55.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
56.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
57.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
58.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 

เริ่มประชุมเวลา  14.30  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ      เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  และขอ ๒๕
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗  และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม   
  จํานวน .......21....... คน ครบองคประชุม  

 

เรียนเชิญ… 
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                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ ข้ึนสูบัลลังก พรอมกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม
  ตามระเบียบวาระการประชุมคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมา ชิกสภาองคการบริหา ร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ และผู มีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก เปนเกียรติ   
  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการปร ะชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง 
  เนื่องจาก นายก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเ สนอญัตติตอสภาองคการ         
  บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงได นัดประชุมสภาองคการบริหารสว นจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี 2 
  ประจําป ๒๕๕ ๙  ในวันนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแห งการประชุมในครั้งนี้          
  จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
  ประโยชนแกองค การบริหารสวนจังหวัดระย องสืบไป บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม      
  ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี 2 
  ประจําป ๒๕๕๙  ครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ในระเบียบวาระที่ 1 ผมมีเร่ืองจะแจงใหทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ จํานวน 5 เร่ือง ดังนี ้
ประธานสภาฯ  เรื่องแรก ขอแกไขในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในรายการโอนลด รายการท่ี 23 
  ขอใหพิจารณาตามใบแทรกใหม ซ่ึงเจาหนาท่ีไดวางไวบนโตะของทานสมาชิกสภาฯ แลว 
   เรื่องท่ี 2 ขอแกไขในระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
  ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือไปตั้งจายเป นรายการใหม ไดมีใบแทรก จํานวน 2 แผน 
  ไดแก หนาแรก ในรายการโอนลด รายการท่ี  1  และรายการโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
  รายการท่ี 6 และหนาท่ี 6  สรุปจํานวนโครงการและจํานวนเงินท้ังสิ้น 
   เรื่องท่ี 3 ขอแกไขในระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมกา รประสาน
  แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการเรียงหนาเอ กสารผิด      
  โดยขอใหใชเอกสารชุดใหมท่ีไดมีการวางบนโตะของทานสมาชิกสภาฯ แลว 
   เรื่องท่ี 4 ขอเชิญรวมตอนรับคณะกรรมการกีฬาและการทองเท่ียวของสภา อบจ .
  สมุทรสาคร ในวันท่ี 18 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. เชิญรวมแขงขันฟุตบอลกระชับมิตร
  ระหวาง ทีม อบจ .ระย อง กับทีม อบจ .สมุทรสาคร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง           
  เวลา 18.00 น. รวมรับประทานอาหารเย็นท่ีสโมสร อบจ.ระยองนะครับ 
   เรื่องท่ี 5 ขอแนะนํานายเกษม ศุภรานนท ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน     
  บานคาย (วัดหวายกรอง) ขอเชิญแนะนําตัวครับ 

นายเกษม ศุภรานนท กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานผูมีเกียรติท่ีเคารพทุกทานครับ กระผมเกษม 
ผบ.รร.ตากสินบานคาย  ศุภรานนท อดีตผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ      
(วัดหวายกรอง) เด็กในอดีตมีจํานวน 5,209 คน ครูประมาณ 460 กวาคน ไดรับความกรุณาจากทานนายก   
  ปยะ ปตุเตชะ ใหมาแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย  
 

(วัดหวายกรอง)… 
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            (วัดหวายกรอง) ซ่ึงมีนักเรียนประมาณ 1,600 คน เปนโอกาสดีท่ีผมจะไดแชรประสบการณกับ
  ครูบาอาจารยและทองถ่ินท่ีนี่ เพราะวานโยบายของทานนายกฯ ทานอยากจะใหเปนโรงเรียนท่ีดี 
  เปนโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ใกลบานจะไดประหยัดคาใชจายของผูปกครองในอนาคตครับ    
  ในโอกาสนี้ก็ขอเรียนแนะนําเบื้องตนเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
 สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยขอบัง คับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวให ทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพ ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ 
คกก.ตรวจรายงานฯ  มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 
   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ        
  ครั้งท่ี 2/255๙  เม่ือวันท่ี ๒3 กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      

    ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุล ย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ          
  นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

     ขอ ๒ มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ไดแก นางสาวอุมา วิภูษณะ  
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

     ขอ  ๓  ราย งานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  วันท่ี                 
   4 กุมภาพันธ ๒559 มีจํานวน 37 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
   มาประชุมจํานวน 2๓ คน  ไมมาประชุมจํานวน 2 คน  ลาประชุมจํานวน 3 คน  มีการประชุม
   ท้ังสิ้น  จํานวน ๙ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ    
        โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.5๐ น.   
 
 

ขอ ๔... 
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      ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
   ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร สวน
   จังหวัดระยองคราวตอไป   
     จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา    

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม   
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20.....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัย ท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

    รับรอง           จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ขอความเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา องคการบริหาร สวน
 จังหวัดระยอง 

   - สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  255๙ 
   - สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป  25๖๐ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2552 
  มาตรา 22   ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 

ฯลฯ 
  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบัง คับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.2547 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 

ขอ 20... 
 



- 7 - 
 

  ขอ 20 นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตามขอ 6 แลวการประชุมสภาทองถ่ิน
มี 2 ประเภท คือ 

  (1) การประชุมสามัญ 
ฯลฯ 

  ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป                
ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยให     
นําความในขอ  11  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสว นจังหวัดระยอง   จะเรียง
ประธานสภาฯ ตามลําดับกอนหลัง  โดยเริ่มตั้งแตสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  255๙  

 มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๙ 

   ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร 

ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายภัคปพิภพ    
นิธิขวัญจิตร  ส.อบจ. เขต 2 อําเภอแกลง  ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๙  มีกําหนด ๔๕ วัน  ตั้งแต
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอผูรับรองดวย/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหาร 
  สวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  255๙  เปนวันอ่ืนอีกหรือไม 

ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ
จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุ มสภาองคการ บริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  255๙  ตามท่ี ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  
เสนอ  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
 สวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป 255 ๙ มีกําหนด  45 วัน      
 ตั้งแตวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 255๙ เปนตนไป       

   เห็นชอบ           จํานวน ......19.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........1......คะแนนเสียง 
 
 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไป เปนการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง      
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป 25๖๐  

มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๐ 

   ขอเชิญ ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนาย วรเศรษฐ     
วงษไพศาล  ส.อบจ . เขต 11 อําเภอ เมืองระยอง  ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๐  มีกําหนด ๔๕ วัน 
ตั้งแตวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอผูรับรองดวย/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป 25๖๐ เปนวันอ่ืน อีกหรือไม 

ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20........คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นช อบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแร ก  ประจําป 25๖๐  ตามท่ี ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล  
เสนอ  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง  สมัยสามั ญ  สมัยแรก ประจําป 25๖๐  มีกําหนด 45 วัน       
  ตั้งแตวันท่ี ๓ กุมภาพันธ 25๖๐  เปนตนไป   
   เห็นชอบ           จํานวน ......19.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (แทนตําแหนงท่ีวาง) 
  จํานวน ๒ คณะ ดังนี้ 
 ๔.๑  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
 ๔.๒  คณะกรรมการคมนาคม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเรียนความเปนมาของระเบียบวาระนี้ กลาวคือ สืบเนื่องมาจากนายทรงศักดิ์ กุลรัตน 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวน
 จังหวัดระยอง ท้ัง ๒ คณะดังกลาวขางตนไดเสียชีวิตลง มีผลทําใหตําแหนงคณะกรรมการฯ 
 วางลง 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
 
 
 
 

นางสาวอุมา… 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคั บการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 

ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา สาม

คนแตไมเกินเจ็ดคน           
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมได

เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  
                            ฯลฯ  
ขอ ๑๐๕  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิ ก

สภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ิน      
ชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน  

                            ฯลฯ  
ขอ 106  กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเม่ือ  
                            ฯลฯ 
(๒) ตาย  
                            ฯลฯ  
ขอ ๑๐๗  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลื อกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อ สมาชิกสภาทองถ่ิน  หรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิก สภา
ทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแต  ท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน  และ  
ใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใดมีรอง

ประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคนใหเลือกรองป ระธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน แลวจึง
เลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี 

   ขอ ๘ วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน    
การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา สองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ิน    
แตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอ ไมจํากัดจํานวน  และใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะ แนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  ผูไดคะแนน
สูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเท ากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะ ผูท่ีได
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช วิธีเดิม ถาผลการเลือกใหม ปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก 
ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 
    ฯลฯ 
 
 
 

ขอ ๑๔… 
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  ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการ
สภาทองถ่ิน  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น
ไดรับคัดเลือก 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไปเปนการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๑ คน                               
ประธานสภาฯ เปนคณะกรรมการฯ  
  คณะท่ี ๑ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อตอท่ีประชุม และผูรับรองดวยอยางนอย  ๒ คน        
 ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ .หมอขวด เหล็กเพ็ชร   เรียนทานประธานสภ าฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายหมอขวด    
เหล็กเพ็ชร  ส.อบจ. เขต 5  อําเภอแกลง  ขอเสนอ ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอผูรับรองดวย /มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภา ฯทานใด จะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมี เป นอันวา  ส.อบจ. 

รุงโรจน ศิลมัฐ  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เลือก ส .อบจ .รุงโรจน ศิลมัฐ เปนกรรมการแปร ญัตติ      
รางขอบัญญัต ิ

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไปเปนคณะกรรมการฯ คณะท่ี ๒ คณะกรรมการคมนาคม  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อตอท่ีประชุม และผูรับรองดวยอยางนอย  ๒ คน       
   ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร 

ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายภัคปพิภพ    
นิธิขวัญจิตร  ส.อบจ. เขต 2  อําเภอแกลง  ขอเสนอ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอผูรับรองดวย /มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภา ฯทานใด จะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี เปนอันวา  ส.อบจ.

เจษฎา สุนทรเวชพงษ ไดรับเลือกเปนกรรมการคมนาคม  

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เลือก ส .อบจ .เจษฎา สุนทรเวชพงษ เปนกรรมการ
คมนาคม              

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได เบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป   

 
นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  อนุญาตทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานนะครับ ในระเบียบวาระท่ี 5 ตามท่ีทานประธานสภาฯ         
  ไดแจงไวตั้งแตตนนะครับวามีใบแทรก ก็ขอยกเลิกท่ีอยูในแฟมไปนะครับ 

 ดวยองคการบริหารส วนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2558  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร   รายการท่ี 23 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 35 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร   รายการท่ี 2๔ 

    จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบปร ะมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัด ระยอง      
  ไดพิจารณาอนุมัติ  สําหรับในใบขวางทางฝงซายจะเปนการโอนลด ในรายการท่ี 23  เปนโครงการ
  จัดทํา ระบบ บัตรของผูใชบริการอุทยานสวน ดอกไมฝายบานคาย โอนลด 92,700 บาท     
  ไปตั้งจายเปนรายการใหม 2 รายการ คือรายการท่ี 35 คาจัดซ้ือเครื่องพิมพบัตรพลาสติก ตั้งไว 
  52,700 บาท และรายการท่ี 23 คาจัดซ้ือโปรแกรมในการบริหารงานระบบสมาชิก ตั้งไว  
  40,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน   
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม 

อนุมัติ           จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดร ะยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ แกไขเปลี่ยนแปลง
 คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังนี้  

   แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  รายการท่ี 1 

    จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 255 8 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง 
  ไดพิจารณาอนุมัติ  ขอเรียนทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับ รายการท่ี 1 เดิมเปนโครงการ 

 

จางเหมา... 
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     จางเหมาจัดทํากลองวงจรปดภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
  บานคาย (วัดหวายกรอง ) แตทางฝายบริหารเห็นวาวิธีการจางเหมาไมนาจะทํา ใหโครงการนี้   
  สําเร็จได ขอ เปลี่ยนเปนโครงการจั ดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง งบประมาณเทาเดิม  
  เรียนมาเพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุมัติ           จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง สวน
เลขานุการสภาฯ  ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความ จําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ดังนี้  

 

 

โอนลด… 
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โอนลด    
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 5 
โอนเพ่ิม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑกีฬา   รายการท่ี 2 

   จึ งขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ           
  พ.ศ. 2559 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไ ดพิจารณ าอนุมัติ         
  ขอเรียนทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับ  รายการท่ี 5 โครงการประกวดรองเพลง      
  พระราชนิพนธ ตั้งไว 300,000 บาท โอนลด 204,000 บาท มาโอนเพ่ิมในรายการท่ี 2 
  โครงการจัดซ้ือแปนกลับตัว, แทนสตารทสําเร็จรูป , ทุนแบงลูวายน้ําและถวยยึ ดลู พรอมติดตั้ง 
  เปนอุปกรณประกอบสระวายน้ํา ท่ีโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง)    
  ก็เรียนมาใหสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม   
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   อนุมัติ           จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๘… 
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ระเบียบวาระท่ี ๘     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙  
   เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครอง          
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2559 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
- ประเภท คาวัสดุ     รายการท่ี 6  
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบลงทุน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี ๗ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 2 
 
 

งบลงทุน… 
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งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ    รายการท่ี 1 
แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 3 

   จํานวนโครงการโอนลดท้ังหมด 6 โครงการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน  58,435,820.-บาท  
  (หาสิบแปดลานส่ีแสนสามหม่ืนหาพันแปดรอยย่ีสิบบาทถวน) 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการท่ี 6,7,8 

   แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑการเกษตร   รายการท่ี 1 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค   รายการท่ี 94/3, 94/4 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑการศึกษา   รายการท่ี 2,3 
- ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง     รายการท่ี 48,49, 

  50,51,52,53  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาครุภัณฑกีฬา     รายการท่ี 3 
 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง... 
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คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค   รายการท่ี 2/1 

   จํานวนโครงการโอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมท้ังหมด 16 โครงการ รวมเปนเงิน
  ท้ังส้ิน 58,435,820.-บาท (หาสิบแปดลานส่ีแสนสามหม่ืนหาพันแปดรอยย่ีสิบบาทถวน) 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            
  พ.ศ. 2559 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปยะ ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายปยะ ปตุเตช ะ
นายก อบจ.   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ระเบียบวาระท่ี 8 เปนการใชงบประมาณ ป 2559     
  ท่ีตั้งไวแล วก็เปลี่ยนแปลงโครงการ ในรายการท่ี 6 คาจัดซ้ือรถยนตตรวจการณ หลายทาน
  อาจจะไมเขาใจวารถตรวจการณคืออะไร ก็คือรถยนตนั่ง 4 ประตู ซ้ือมาเพ่ือใชงานและซ้ือมา
  เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนไดยืมใช  ไดรับการประสานงานมาจากประธานมูลนิธิรอยตอ 5 จังหวัด 
  ขอรถตรวจกา รณมาตรวจชางท่ีออกมาบุกรุกท่ีชาวบาน เพ่ือใหทหารพราน หนวยงาน         
  ท่ีเก่ียวของ จังหวัดระยองก็อยูในเขตรอยตอ 5 จังหวัด เราก็ดูระเบียบแลวสามารถดําเนินการได 
  เราก็ตั้งไว  หรือแมแตรถท่ีบา งโรงพัก ตํารวจท่ีไมมีรถใช ออกตรวจ เราเห็นวามีความจําเปน   
  เราก็สามารถใหเขามายืมใ ชได เพ่ือความสงบสุขเรียบรอย ของจังหวัดระยองของเรา         
  เรื่องรถยนตทุกกองก็มีความจําเปนต องใช เราก็จะซ้ือรถ สวนรถเกา เราก็ปรับสภาพไปให
  หนวยงานอ่ืนไดใช นี่ก็คือเรื่องในการจั ดซ้ือรถตรวจการณ รายการท่ี 7 คาจัดซ้ือรถยนต
   โดยสารปรับอากาศ ตั้งไว 15,500,000 บาท รถ อบจ .มีอยู 3 คัน คิววาง ไมมีเลยครับ    
  จองกันเต็มหมด รถก็เกาแลว จริงๆเรื่องนี้เราตองพิจารณากันอยางรอบคอบ  เรามีเทาไหร      
  ก็ไมพอ เพราะวาคนยืม โรงเรียนยืม ทุกโร งเรียนยืมเราหมดนะครับ กลุมพระ กลุมผูสูงอายุ     
  ก็ยืมเราหมดนะครับ แตในขณะท่ีรถออกไปผ มก็นอนไมหลับหรอกครับ เพราะวา ออกไปแลว 
  ถารถเกา คนขับไมดี ประมาท ผมก็คอยดูทีวีตลอด จะมีของ อบจ .ระยองบางไหม  
   แต 8 ปท่ีผานมาไมมีนะครับ เพราะเรามุงเนนเลยวาการยืมจะตองมีกติกาอยางไร คนท่ีมายืม
  ตองมีประกัน คนขับตองรอบคอบ ตอนนี้เขาปท่ี 9 ทุกอยางก็ราบรื่นดีนะครับ เราก็ไมอยากมี
  มากกวานี้นะครับ ก็เปนภาระ แตถามวาในดานของฝายท่ีไดรับบริการเขาก็รูสึกดีนะครับ    
  ไมตองไปเสียคาใชจายอะไรกันมากมาย เราซ้ือใหม 2 คันนะครับ เหตุท่ีซ้ือใหมท้ั ง 2 คัน      
  ก็เพราะวาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตองมีรถบริการใหนักเรียนไปฝกงานท่ีเทคนิคบานคาย 
  แลวเรามีนโยบายจะเพ่ิมนักเรียนท่ีเรียนสายอาชีพควบคูไป เพราะฉะนั้นทานตองเขาใจวา 
      เวลานี้รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมผลักดันใหเด็กเรียนสายอาชีพ ซ่ึง เราทํามาหลายปแลว ตอนนี้
  เราก็มีเด็กท่ีเรียนสายอาชีพควบคูไปกับสายสามัญ แตเราตองลงทุนครับ เราตองมีรถ มีครู    
  ไปสงถึงโรงเรียน ไปคอยดูอยาใหหนีเรียน แลวก็รับกลับมาดวยความปลอดภัย ตองมีรถ     
  ตองมีคนขับ จริงๆในโครงการนี้มีรถนักเรียน ซ่ึงเราศึกษาไวแลว เพราะจังหวัดระยองเราไมมี 
 
 
 
 

รถนักเรียน... 
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  รถนักเรียนนะครับ มีแตรถผูปกครองไปสงลูก มีรถตูสงนักเรียนเต็มไปหมด แตรถนักเรียนท่ี
  เปนเรื่องเปนราวไมมีนะครับ ในแบบท่ีศึกษาไวมีนะครับ แตวาเรายังไมพรอมท่ีจะทํา           
  ท่ีศึกษามาเร าตองมีท่ีผูปกครองม าสง เราลงท่ีเกาะกลอย สมมุตินะครั บ ทําท่ีปอมเกาะกลอย
  เปนท่ีจอดรถ แลวก็เอารถบัสรับนักเรียนเขามาในเมือง รถก็จะไดไมติด ทานเห็นไหมครับ   
  หนา อบจ .ระยอง โรงเรียนอัสสัมฯปด เชาเย็น ถนนโลงเลย แต ระบบนั้นเรายังไมไดจัดการ    
  เราก็จัดการในระบบของโรงเรียนเรา รถใหมเราก็ใหกลุมคนอ่ืนยืมใช รถเกาเราก็เอาไวรับสง
  นักเรียนตามสภาพรถ เพราะไมตองวิ่งรถไกล ไปแคเทคนิคบานคาย นิคมอุตสาหกรรมตางๆ   
  ท่ีอยูในจังหวัดระยอง นี่คือการลงทุนในโครงการท่ีสงเสริมใหนักเรียนไปเรียนสายอาชีวะ  
   เพราะถาไมสงเสริมก็ไมมีคนมาเรียน ผูปกครองก็ไมเชื่อม่ัน แตเราก็ประสบความสําเร็จ เพราะ
  เราทํากอน เรารูปญหา แลวเราก็สงเสริมใหเรียนสายอาชีพมากข้ึน มีอีกรายการหนึ่งนะครับ   
  ท่ีอยากจะอภิปราย เพ่ิมเติมคือรายการท่ี 2/1 โครงการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณวัดราชบัง ลังก ตั้งไว 
  13,680,000 บาท วัดราชบังลังกก็คือวัดทะเลนอย ซ่ึงเปนจุดท่ีพระเจาตากสินฯ ไปสถาปนา 
  แลววัดนี้หลายปท่ีผานมา เราก็ไปจัดงานตรงกับวันพระเจาตากสินฯ ท่ีระยองเราก็จัด แตเราให
  อําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา อําเภอวังจันทร ก็ไปใชท่ีวัดราชบังลังก  ซ่ึงสถานท่ีวัดเดิม       
  คับแคบ แลวท่ีดินท่ีเขาจะขาย เขาจะขายใหถาเราซ้ือไป แลวเราเอาไปทําศาลสมเด็จพระเจา
  ตากสินฯ ถาทานไมเขาใจ ก็สามารถสอบถาม เรื่องนี้ กับทานสมาชิกสภาฯ คุณกนกวรรณ 
  เบญจาทิกุล ซ่ึงอภิปรายแทนผมได ผมแคเห็นวา 1.ซ้ือท่ีดินไมมีขาดทุน ซ้ือแลวก็มีแตมูลคาเพ่ิม   
  2.เจาของ ท่ีดินถาเราทําศาลสมเด็จพระเจาตากสินฯ เขาก็จะบริจาคเงินใหเราอีกหลายลาน
  หลายแสน แตวัดราชบังลังกเปนวัดท่ีมีโบสถเกา มีพระหวาย อะไรตางๆท่ีลงทะเบียนไว ตรงนี้ถาเรา       
  ซ้ือท่ีไว  แลวเราไปบูรณาการรวมกับ วัด รวมกับชาวบาน รวมกับพ่ีนองชาวอําเภอแกลง          
  ก็สามารถเปนจุดทองเท่ียว เปนจุดประวัติศาสตรใหกับพ่ีนองชาวระยองได ก็เลยตองตัดสินใจ
  ใชเงินงบประมาณในการซ้ือท่ีดิน แลวโครงการก็มีแบบจากทาน ส .ส.บัญญัติ ก็ออกแบบไว
  หมดแลวนะครับ เพียงแตวายังไมไดทําบางสวน มีบางสวนทําไปแลวเราก็ไปเติมใหเปนสถานท่ี
  ทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งของอําเภอแกลง ในระเบียบวาระท่ี 8 ก็เลยโอนท้ังหมดเปนเงิน  
   58,453,820 บาท ตามรายละเอียดท่ีแนบมาท้ังหมด ท้ังใบแทรกและใบเดิม ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม  
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอัน วาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ           จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๙… 
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ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจ งงบประมาณรายจาย ในหมวด คาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสรา ง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจั งหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมั ติแกไขเปลี่ยนแปลง
 คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559  ดังนี้  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการท่ี 1 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 39,94 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 5 
 
 
 
 
 

จึงขอเสนอ… 
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    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 255 9 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง      
  ไดพิจารณาอนุมัติ ขอเรียนทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับวาญัตตินี้เปนการแกไขขอความ     
  โครงการ คงเดิมนะครับ ไมไดเปลี่ยนโครงการ  แตจะเปลี่ยนรายละเอียดท่ีเก่ียวของนะครับ  
  งบประมาณเทาเดิม ก็เรียนมาใหสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
 มีสมาชิกสภาฯ จํานวน .... .20... ..คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบ ประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   อนุมัติ           จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบโอนโครงการกอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติด หมูท่ี ๕ 
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  ใหกับอําเภอบานฉาง  

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ขอ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการ

ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาฝ ายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่ง  
อยางใด ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
  (๓) โอน ใหแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมี

กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิส าหกิจ หรือองคการสถาน    
สาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอ
กันดวย 

ฯลฯ 
 
 
 

ขอ ๑๕๕ การให... 
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ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท
ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหา รราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับ ความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ      เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายปยะ 
ปตุ เตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอ ญัตติ ขอ ความเห็นชอบ         
โอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความประสงคเสนอ
ญัตติขอความเห็นชอบโอนโครงการกอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติด หมูท่ี 5 ตําบลบานฉาง 
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยกอสรางสนามขนาดกวาง 56 เมตร ยาว 92 เมตร    
พรอมกอสรางระบบรดน้ําและระบบระบายน้ําและกอสรางอัฒจรรยโครงเหล็กพ้ืนไม ขนาด
กวาง 2.50 เมตร ยาว 2.90 เมตร สูง 2 เมตร จํานวน 8 ชุด (ตามแบบ อบจ .รย.) เปนเงิน 
2,662,500.-บาท (สองลานหกแสนหกหม่ืนสองพันหารอยบาทถ วน) ใหกับอําเภอบานฉาง  
เพ่ือดูแลบํารุงรักษา พรอมซอมแซมอุปกรณใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ เพ่ือใหบริการแกเด็ก 
เยาวชน และประชาชนตอไป จึงเรียนมาเพ่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรด
พิจารณาใหความเห็นชอบในการโอนทรัพยสินดังกลาวตอไป อันนี้เปนทรัพยสินท่ีเราใชเงินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองทําไว แตอําเภอบานฉางขอโอนใหเปนสมบัติของอําเภอและ
ทางอําเภอจะดูแลซอมแซม ผมเรียนวานี่คือสิ่งท่ีจําเปน จังหวัดระยองนั้นกวางเหลือเกิน    
ทาง อบจ. ไดไปทําไวท้ังจังหวัด เราไมสามารถดูแลไดดีเหมือนกับท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือสวนราชการท่ีอยูท่ีนั่น อยางเชน ไฟฟาเราไปทําไวคนขโมยสายไฟเราจะรูไดไหมครับ 
ไฟดับก็โทรมาท่ีเรา ไปชาก็โทรมาอีก เราจึงไมสามารถไปตรวจสอบไดทุกพ้ืนท่ี เวลาใคร      
ขอไฟฟามาเราตองชั่งใจกอนวา ถาทองถ่ินไหนขอแลวและจะรับไปซอมดูแล ทางเราจะยกให 
อันนี้ผมเรียนเลยวาเปนนโยบายเลย เราทําใหเขาแลว เขาตองดูแล อยางเชน เราไปติดไฮแมส
ในเขตเทศบาลตําบลสุนทรภูเต็มไปหมด ตอนนี้ไฟดับก็โทรมาหาเรา ซ่ึงเราก็อยูไกล ขอใหทาง
ทาน ส.อบจ.ภัคปพิภพ ชวยประสานหนวยวาเราอยากจะโอนใหเขตเทศบาลสุนทรภู เราค งไม
รอใหเขารองขอมาเพราะวาเราอยากจะให เราก็ไมรูวาเขาอยากจะรับหรือเปลาเพราะถารับ
แลวเปนภาระเขาก็คงไมเอา แตผลประโยชนคือนักทองเท่ียวและชาวบานในบริเวณนั้น      
เขาควรจะรับไปเพราะถาไฟดับเขาก็ซอมแซมไดเลย สายไฟโดนขโมยหรือเปลาก็สามารถ
ตรวจสอบไดเล ย สวนของอําเภอบานฉางทานรองวราวุธถามวาเขามีงบประมาณดูแลหรือไม 
ผมก็ไมรูแตวาเขาขอมาผมก็ยินดีให เขาก็ตองไปบริหารจัดการของเขาเอง ซ่ึงก็สะดวกเราดวย 
จึงขอเรียนสภาฯ เพ่ือใหความเห็นชอบตอไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๑....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบ โอนโครงการกอสรางสนามกีฬ าตานยาเสพติด           

หมูท่ี ๕ ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ใหกับอําเภอบานฉาง  โปรดยกมือข้ึน 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ ทานใด ไม เห็นชอบ โอนโครงการกอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติด        
หมูท่ี ๕ ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ใหกับอําเภอบานฉาง  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ โอนโครงการกอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติด     
หมูท่ี ๕ ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ใหกับอําเภอบานฉาง    

   เห็นชอบ  จํานวน ......๒๐..... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน ........-....... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .......๑....... คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๑   เรื่อง   การคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ตามหนังสือก ระทรวงมหาดไทย ดว นท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐ .๒/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
เลขานุการสภาฯ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน     

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดใหคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
จังหวัด ประกอบดวย (๘) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีคัดเลือกกันเอง ไมเกิน ๕ คน 

   กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกใหดําเนินการ โดยนําวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินมาใชบังคับโดยอนุโลม 

   กรณีท่ีใหสภาทองถ่ินคัดเลือก 
   (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวนไมเกิน ๕ คน 
   (๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการประชุมสมาชิกสภาทองถ่ิน โดยดําเนินการ

ในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพรอมแจงวัตถุประสงค
ของการประชุมใหชัดเจน 

(๓) การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
(๔) การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ีประชุม ตองมีผูรับรองจํานวนอยางนอย     

๒ คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองใหความยินยอม 
(๕) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคลท่ีไดรับการ

เสนอชื่อ นั้นไดรับการคัดเลือก หากมี การเสนอชื่อเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ใหประธานในท่ี
ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อ
ตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบใหไดไมเกินตาม
จํานวนท่ีกําหนด 

(๖) ใหประธานในท่ีประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุมและมิไดเปนผูไดรับ
การเสนอชื่อจํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินมีไม
ครบตามจํานวนใหเลือกจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานสวนตําบล หรือพนักงานเมืองพัทยาและแตกรณีก็ได 

(๗) เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซ่ึงไดรับการ
คัดเลือกจนครบจํานวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน ทําใหไม
สามารถคัดเลือกไดใหท่ีประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงไดรับคะแน นเทากัน      
ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการจับฉลากตามท่ีประธาน
ในท่ีประชุมกําหนด 

 
นายเศรษฐา... 



- ๒๓ – 
 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ แนวทางและหลักเกณฑขางตน กําหนดใหสภาฯ เลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด จํานวนไมเกิน ๕ คน ผมขอถามท่ีประชุมแหงนี้วาจะ 

เลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการฯ จํานวนก่ีคน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ี เคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กอนท่ีจะ
พิจารณาเลือกจํานวน ขอใหเจาหนา ผูเก่ียวของชวยพูดถึงองคประกอบของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับนี้ใหดวย เพราะวาเปนระเบียบใหมท่ีเพ่ิงมา 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานรองปลัดสุรินทร แสงทอง 
ประธานสภาฯ 

นายสุรินทร แสงทอง เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  และทานคณะ  
รองปลัด อบจ. ผูบริหาร สําหรับเรื่องแผนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถือวาเปนเรื่อง 

ท่ีสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาของทองถ่ิน คณะกรรมการแตละชุดจะทําหนาท่ีแตกตางกัน    
ซ่ึงในการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีคณะกรรมการท่ีเก่ี ยวของกับสมาชิก
สภาฯ หลายชุดดวยกัน เชน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินก็จะมีหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลใน
การจัดทําแผน อีกสวนหนึ่งก็คือ คณะกรรมการประสานแผนทําหนาท่ีในการประสานแผนใน
แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือไมใหซํ้าซอนกับแผนขององคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงท่ี
ผานมานั้นจังหวัดระยองไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานแผนในระดับจังหวัด           
ซ่ึงคณะกรรมการประสานแผนในระดับจังหวัดจะมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
ประธาน และมีประธานคณะกรรมการประสานแผนในแตละอําเภอเปนคณะกรรมการ และ
ประกอบดวยเลขานุการคณะกรรมการประสา นแผนในระดับอําเภอ หัวหนาสํานักงานจังหวัด 
ทองถ่ิน ปลัด อบจ. หัวหนากลุมยุทธศาสตรเปนคณะกรรมการ อันนี้คือในอดีต แตในปจจุบัน
ทางกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑของการจัดทําแผนและการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคประกอบของ
คณะกรรมการประสานแผนในระดับจังหวัด องคประกอบไดเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงคณะกรรมการ
ประสานแผนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะเปนประธาน คณะกรรมการชุดนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะให อบจ . เปนเจาภาพในการสนับสนุนสวนราชการ ทองถ่ินในจังหวัด
เพ่ือท่ีจะมาจัดทําแผนรวมกันไมใหแผนของ อบต. เทศบาลมาซํ้าซอนกันแผนท่ี อบจ. มีอยูแลว
รวมถึงคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีหนาท่ีในการประสานแผนระดับจังหวัด จะเห็นไดวา
คณะกรรมการชุดใหมจะมีหัวหนาสวนราชการในระดับภูมิภาคเขารวมเปนคณะกรรมการดวย 
ซ่ึงองคประกอบของคณะกรรมการชุดใหมจะมีทานนายก อ บจ. เปนประธาน ทานรองนายก 
อบจ. ท่ีไดรับมอบหมายเปนกรรมการ ประธานคณะกรรมการประสานแผนทองถ่ินระดับ
อําเภอซ่ึงคณะกรรมการประสานแผนมีตั้งแตระดับอําเภอ มีนายอําเภอเปนท่ีปรึกษา 
เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ ทองถ่ินจังหวัด หัวหนา
สํานักงานจัง หวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมาชิกสภาฯ อบจ . ท่ีเลือกกันเองไมเกิน     
๕ ทาน เปนคณะกรรมการ ประธานหอการคา ประธานสภาอุตสาหกรรม ปลัด อบจ. เปนเลขาฯ 
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด หัวหนากลุมงานสงเสริมการปกครอง        
สวนทองถ่ิน และขาราชกา รของ อบจ . เทศบาลและ อบต . ท่ีเก่ียวของ เปนผูชวยเลขานุการ        
ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ี เชน เรื่องของการใหความเห็นชอบ ขอเสนอแนะ แผนพัฒนา 
 
 

ขององคกร... 



- ๒๔ – 
 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนในเรื่องของการตรวจสอบถึงความซํ้าซอนของแผนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอมาวามีความซํ้าซอนกันแผนของ อบจ . หรือไมอยางไร อันนี้
คือหนาท่ีของคณะกรรมการชุดนี้ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปผมขอถามท่ีประชุมแหงนี้วาจะเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการฯ จํานวนก่ีคน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล กระผมนายบรรพต เอ้ือตระกูล ขอเสนอใหเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการ
จํานวน ๕ คน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรองดวย/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม 
   ถาไมมี เปนอันวาใหมีการเลือกสมาชิกสภาฯ เปนค ณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินระดับจังหวัด จํานวน ๕ คน 
  ตอไปเปนการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๕ คน            

เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด 
ขอเชิญ สมาชิกสภาฯ เสนอผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการฯ โดยเสนอทีละคน   

ขอเชิญครับ 
ขอเชิญ ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล 

ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ผมขอเสนอใหพิจารณาในรวดเดียว จํานวนท้ัง ๕ คน  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ผมไดพิจารณาเรื่องท่ีทาน ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล เสนอมา เห็นชอบใหสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จํานวนท้ัง ๕ คน เปนคณะกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ 

จังหวัด โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม       
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๓๘ (๓),(๖) และ
ขอ ๓๙ จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาจะเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ในรวด
เดียว จํานวนท้ัง ๕ คน เปนคณะกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด หรือไม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จํานวนท้ัง ๕ คน 
เปนคณะกรรมการแผนพัฒนาทอ งถ่ินระดับจังหวัด ตามท่ี ส.อบจ .บรรพต เอ้ือตระกูล       
เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

  สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จํานวนท้ัง ๕ คน 
เปนคณะกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ตามท่ี ส.อบจ.บรรพต เอ้ื อตระกูล เปนผู
เสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จํานวนท้ัง 
๕ คน เปนคณะกรรมการแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ตามท่ี ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล  
เปนผูเสนอ 
      เห็นชอบ           จํานวน .......๑๙.....คะแนนเสียง 

    ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........๑......คะแนนเสียง 

 

นายเศรษฐา... 



- ๒๕ – 

 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ตอท่ีประชุมและผูรับรองดวย   
ประธานสภาฯ อยางนอย ๒ คน 
  ขอเชิญ ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล  

ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล ผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ จังหวัด 
จํานวน ๕ คน ดังนี้ 

๑. ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ    

  ๒. ส.อบจ .เสนาะ ยมหา      

  ๓. ส.อบจ .หมอขวด เหล็กเพ็ชร     

  ๔. ส.อบจ .พายัพ ผองใส      

  ๕. ส.อบจ .วรเศรษฐ วงษไพศาล    

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรองดวย /มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ   
ประธานสภาฯ  ตามท่ี ส .อบจ .บรรพต เอ้ือตระกูล ไดเสนอผมเปนคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน ผมขออนุญาตถอนตัวจากรายชื่อท่ีถูกเสนอ ตอไปผมจะขอสอบถามวา
ผูท่ีไดรับการเสนอรายชื่อวาจะยินยอมหรือไม  

  ขอเชิญ ส .อบจ .เสนาะ ยมหา  

ส.อบจ .เสนาะ ยมหา  ผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ 
อําเภอบานคาย ยินยอมตามรายชื่อท่ีถูกเสนอเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส .อบจ .หมอขวด เหล็กเพ็ชร  
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อําเภอแกลง ขออนุญาตถอนตัวจาก
รายชื่อท่ีถูกเสนอ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส .อบจ .พายัพ ผองใส  
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ .พายัพ ผองใส  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และทานผูบริหารทุกทาน            
ผมนายพายัพ ผองใส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตอําเภอเขาชะเมา      
เม่ือสักครูไดมีการเสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจั งหวัด ซ่ึงมี
รายชื่อผมดวย ดวยความเคารพผมขออนุญาตถอนตัวเนื่องจากวาไมมีความพรอมและ
ภารกิจอีกจํานวนมากท่ีตองทํา  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส .อบจ .วรเศรษฐ วงษไพศาล  
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

ส.อบจ .วรเศรษฐ ... 



- ๒๖ – 
 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล สมาชิ กสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
เขต ๑๑ อําเภอเมืองระยอง ยินยอมตามรายชื่อท่ีถูกเสนอเปนคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภา ฯ ทานใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส .อบจ .กนกวรรณ เบญจาทิกุ ล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เรามีอําเภอบานคายและอําเภอเมืองแลว ขอเสนอในสวนของอําเภอบานฉาง  
คือทาน ส .อบจ .นิรันดร ปรัชญกุล และอําเภอนิคมพัฒนาขอเสนอ ส .อบจ .เดชา บุญธรรม  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  ตอไปผมจะขอสอบถามวา
ประธานสภาฯ ผูท่ีไดรับการเสนอรายชื่อวาจะยินยอมหรือไม  
  ขอเชิญ ส .อบจ .นิรันดร ปรัชญกุล  

ส.อบจ.นิรันดร ปรัชญกุล ผมนายนิรันดร ปรัชญกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ 
อําเภอบานฉาง ยินยอมตามรายชื่อท่ีถูกเสนอเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระ ดับจังหวัด  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส .อบจ .เดชา บุญธรรม  
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ผมนายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ 
อําเภอนิคมพัฒนา ยินยอมตามรายชื่อท่ีถูกเสนอเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภา ฯ ทานใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส .อบจ .ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  

ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมขอเสนอ
ทาน ส .อบจ .อุมา วิภูษณะ ดวยเหตุผลเพราะถาเปน  ส.อบจ .ท่ีเปนสุภาพสตรีจะมีความ
ละเอียดออนในการตามเพ่ือนสมาชิกสภาฯ กอนวันประชุมสภาฯ ทุกครั้ง ผมเชื่อวาหลายทาน
อาจจะลืมและงานในพ้ืนท่ีมีเยอะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  ตอไปผมจะขอสอบถามวา
ประธานสภาฯ ผูท่ีไดรับการเสนอ รายชื่อวาจะยินยอมหรือไม  
  ขอเชิญ ส .อบจ .อุมา วิภูษณะ  

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เนื่องดวยดิฉันมีภารกิจในการทําหนาท่ีเลขานุการสภาฯ และหนาท่ีอยางอ่ืนใน
สภาฯ แหงนี้ ขออนุญาตถอนตัวคะ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภา ฯ ทานใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส .อบจ .กนกวรรณ เบญจาทิกุล  

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเสนอ ส .อบจ .บรรพต เอ้ือตระกูล เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด  

 

นายเศรษฐา ... 

 



- ๒๗ – 

 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  ตอไปผมจะขอสอบถามว า
ประธานสภาฯ ผูท่ีไดรับการเสนอรายชื่อวาจะยินยอมหรือไม  
  ขอเชิญ ส .อบจ .บรรพต เอ้ือตระกูล  

ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล ผมนายบรรพต เอ้ือตระกูล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ 
อําเภอแกลง ยินยอมตามรายชื่อท่ีถูกเสนอเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัด  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภา ฯ ทานใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไม มีถือวา
ประธานสภาฯ ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีไดมีการเสนอรายชื่อ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด จํานวน ๕ คน  ดังนี้ 

๑. ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เขต ๓ อําเภอบานคาย    

  ๒. ส.อบจ .วรเศรษฐ วงไพศาล   เขต ๑๑ อําเภอเมืองระยอง   

  ๓. ส.อบจ .นิรันดร ปรัชญกุล   เขต ๑ อําเภอบานฉาง    

  ๔. ส.อบจ .เดชา บุญธรรม   เขต ๒ อําเภอนิคมพัฒนา    

  ๕. ส.อบจ .บรรพต เอ้ื อตระกูล   เขต ๖ อําเภอแกลง   

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง ขอความเห็นชอบใหคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ดําเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ขอ 111  ท่ีประชุมสภาทองถ่ินอาจลงมติใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะใด   

ดําเนินกิจการของสภาทองถ่ินนอกสมัยประชุมได แตท้ังนี้ไมใหประชุมเกินสามครั้ง 
  การประ ชุมเกินกวากําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดเม่ือมีเหตุจําเปน และไดรับ

อนุมัติจากประธานสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ คณะกรรมการของสภาฯ มีท้ังหมด 16 คณะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงค               
ประธานสภาฯ จะอภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับญัตตินี้วาจะใหมีการประชุมนอกสมัยประชุมไดหรือไม  
  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม                  

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน...20....คน ครบองคประชุม  ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบให คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง ดําเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุม  โปรดยกมือข้ึน 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง ดําเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุม  โปรดยกมือข้ึน 
 
 

มติท่ีประชุม... 



- ๒๘ – 
 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ดําเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุม 

  เห็นชอบ จํานวน........19........คะแนนเสียง 
 ไมเห็นชอบ จํานวน..........-..........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง จํานวน..........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ ทานวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ   

นายวราวุธ ปนเงิน   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายวราวุธ ปนเงิน  
รองนายก อบจ. รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ผมขอรบกวนทานสมาชิกสภาฯ 2 เรื่องครับ  
   เรื่องแรก งบประมาณปกอนทานผอ.กองคลังรายงานวา 1,600 ลานบาท ซ่ึงเดือนนี้

เปนเดือนท่ี 6 ปรากฏวามีเงินเขามาแค 500 ลานบาท  อีก 6 เดือนจะสิ้นปงบประมาณแลว  
คิดโครงการได ทําแผนได แตไมมีงบประมาณ และผมไดรับมอบหมายจากทานนายก อบจ .ให
ไปเรงรัดภาษี ขอความรวมมือจากบริษัทตางๆในเขตพ้ืนท่ี ในกรณีเรงรัดภาษี เรื่อง vat 7 % 
เรื่อง ภาษีลอเลื่อน ท่ีเขา อบจ .โดยตรง  ผมจึงมีจําเปนอยางยิ่งตองรบกวนทานสมาชิ กสภาฯ 
ในพ้ืนท่ีครับ เชน อําเภอเมือง ในเขตมาบตาพุด หรือเขตอ่ืน อําเภอบานฉาง  อําเภอปลวกแดง  
อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอบานคาย  ในการจัดทีมออกไปขอความรวมมือจาก บริษัทตางๆ  
โรงงานตางๆ โดยในทีมจะประกอบไปดวย ทานนายอําเภอ ทานผูกํากับการ ผม ผอ .กองคลัง 
ทาน ส .อบจ . รวมท้ังนายก อบต . และนายกเทศมนตรีในพ้ืนท่ี ตอนนี้งบประมาณของทาง
รัฐบาลลงไปอยูท่ีตําบลละ 5 ลานบาทเกือบหมดครับ  ขอกราบเรียนวาเทาท่ีประสบมาบริษัท
ใหญๆท่ีอยูในพ้ืนท่ี  มีบริษัทดีๆอยูหลายบริษัท แตบริษัทท่ีไมเห็นคุณคาของคนระยองมีเยอะ 
โรงงานตั้งอยูท่ีนี่ ของ ดีๆไมคอยลงท่ีนี่ ปลอยของเสียออกมาแลวเสียภาษีท่ีกรุงเทพฯ ใชรถใช
ถนนวิ่งท่ีนี่  ประชากรท่ีเปนพนักงานบริษัทก็ไมยายมา ทานเปนตัวแทนในพ้ืนท่ี ทานสามารถ
พูดไดเต็มท่ีใหผูจัดการบริษัทตางๆรับฟงครับ  ผูจัดการบางทานก็ฟงได บางทานอ้ึงไป บาง
ทานรับไปปฏิบัติ สมัยท่ีผมเปนนายอําเภอนิคมพัฒนานั้น ภาษีเขามา อบจ.หลายบาท โดยการ
ไปเยี่ยมโรงงานตางๆ เพราะบางทีโรงงานบางแหงไมทราบครับวาภาษีลอเลื่อน รถทะเบียน
กรุงเทพฯ ถึงจะเสียภาษีท่ีจังหวัดระยอง เงินก็เขาไปท่ีกรุงเทพฯครับ เราก็ไปขอใหเขาโอน
ทะเบียนรถเขามาจังหวั ดระยอง และในเรื่อง  vat 7 % ก็เชนเดียวกันครับ เขาไมทราบวาถา
เสีย vat จะเสียท่ีกรุงเทพฯ ไมไดอยูท่ีระยอง ตรงนี้ท่ีเราตองรบกวนทาน ทานทุกคนมี
ความสามารถในดานพ้ืนท่ีดี รูจักผูจัดการบริษัทหรือโรงงาน  

   เรื่องท่ี 2 ผมอยูในตําแหนงรองนายก อบจ .ระยอง มาปร ะมาณ 5-6 เดือน                   
เห็นผลงานของ อบจ . ของสภา  อบจ . และผลงานของทานนายก อบจ . เรามีผลงานเยอะ             
ไมวาจะเปนถนนหนทาง สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ  ทานไดจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน
ตางๆ  เด็กนักเรียนบางคนไมมีท่ีเรียน แตทานจัดสรรงบประมาณลงไป ใหเขาไดมีท่ีเรียน           
สิ่งเหลานี้ครับ ท่ีเราจะตองประชาสัมพันธ  เรามีฝายประชาสัมพันธแตมีจํานวนนอยแค 2-3 คน  
การคิดเรื่องนี้ตองคิดเปนเรื่องของการทําขาว อยาคิดเรื่องฝายประชาสัมพันธ ผมเดินไปท่ีไหน 

 

 

สวมเครื่องแบบ... 



- ๒๙ – 

 

            สวมเครื่องแบบ อบจ. อยากจะใหเขาชมวา อบจ. มีผลงานเยอะจริงๆ ทานมีผลงานเยอะแตทาน
ไมไดประชาสัมพันธ ในพ้ืนท่ี เอกสารประชาสัมพันธเราทําแจกจายไปแลว  แตวาไมพอครับ 
ตอนนี้เราตองใชสื่อท่ีทานมีอยูคือโทรศัพทมือถือ ทานนายก อบจ . ทานตั้งหนวยงานขาวกรอง
ข้ึนมาในพ้ืนท่ี อาจจะเปนมิติใหมท่ีทานจะตองทําเพราะวาวัฒนธรรมของ อบจ . ทําในเรื่อง
สวัสดิการ  สวนงานเรื่องตอตานขาวกรอง เรื่องของความม่ันคง ทานไมเคยทํา ทานทําอะไรสัก
อยาง ทานตองประชาสัมพันธ ถาไมประชาสัมพันธตอใหทานทําแทบแย ทําบอขยะ สะพาน
ทาเทียบเรือ ก อตั้งมหาวิทยาลัย กอตั้งโรงเรียน ประชาชนก็จะไมทราบแมแตนอย ผมเห็น
ขาราชการ อบจ.เรามีพันกวาคน  ตอนนี้กําลังรวมตัวกันทํา เราทําเปนตัวอยาง เปนคลิปการ
สื่อสารท่ีเปนประโยชน  โดยใชเวลาประมาณ 1 นาที  จึงขอรบกวน ส .อบจ.ในพ้ืนท่ี ใหทาน
ชวยชี้เปา หาโมเดล หาแ บบ พูดใหฟง ทานไมตองไปทําเอง ขาราชการจะออกไปทําในพ้ืนท่ี  
ใหนักเรียนพูด บรรยายวาทาน ส .อบจ.หรือทานนายก อบจ . จัดสรรงบประมาณลงมา ตรงนี้ 
ไมง้ันหนูไมมีท่ีเรียน หรือวา โรงพยาบาลไดรับงบประมาณจาก อบจ .ไมอยางนั้นไมมีเตียงนอน 
หรือวาถนนหนทางท่ีตัดเขาไป หรือผูใชรถใชถนน แหลงน้ําตางๆ หรือสิ่งสาธารณประโยชนใน
พ้ืนท่ี ขอแคนี้ครับ ขอแคใหชาวบานพูดออกมา ผมจะรวบรวมขอมูลมาทาง อบจ . และ
กระจายขาวออกคลิปใหวานี่คือผลงานของ อบจ . ทานรองสุรินทรทําเรื่องนี้อยู เปนคน
กลั่นกรอง เปนคนกระจายขาว ขณะนี้ทําไปแลว  2-3 คลิป จะออกสัปดาหละ 2-3 คลิป    
ผมอยากจะไดตัวอยางแบบเด็กคนนี้ครับ  การกระจายขาววิธีการแบบนี้เรียกวา การตอตาน
ขาวกรองครับ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ รับชมคลิปตัวอยางครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉัน             
นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อําเภอแกลง 
ขอเวลาสักครู การติดตามงานของ อบจ.ท่ีไดนํามาอภิปรายเม่ือเดือนกันยายน 2558  ในเรื่อง
 การตีเสนจราจร  การวางทอระบายน้ํา ขอขอบคุณทางกองชางและคณะผูบริหารท่ีให
ความสําคัญลงไปดําเนินการเรียบรอยแลวคะ  ขอฝากเรื่องไวจํานวน 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก 
ปายบอกทางไปแหลงทองเท่ียวมองเห็นไมชัดเจน ตั วอักษรเลือนลาง ซ่ึงเปนถนนถายโอนของ 
อบจ . อยูในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแกลง ตรงนี้ไมทราบวาอยูในความรับผิดชอบของ อบจ .หรือ
เปลาคะ เราสามารถดําเนินการซอมแซมไดหรือไม  เรื่องท่ี 2 อาคารเรียนท่ีไดรับงบประมาณ
ของ อบจ. เกิดการชํารุดและไดทําหนังสือมาท่ี อบจ.แลว  แตวาผูรับจางไมไดเขาไปดําเนินการ
ซอมแซม  ซ่ึงทางเทศบาลฝากเรียนสอบถามวาเขาจะเขาไปดูแลหรือเปลา ไมแนใจในเรื่อง
สัญญาวาหมดไปแลวหรือยัง เพราะทางเทศบาลไดทําหนังสือมาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
2558  รอบนี้จึงไดสงสําเนาหนังสือมายัง อบจ. เพ่ือติดตามเรื่องดังกลาว  รบกวนสอบถามไป
ยังผูรับจางนะคะ  และในเรื่องของวัดราชบัลลังก ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
คณะผูบริหารไดใหความสําคัญจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือสงเสริมในเรื่องนี้ และจะมีถนนท่ีจะเชื่อมโยง   
ลงไปแหลงประวัติศาสตรนั้น คือเชื่อมจากสุขุมวิทแลวเลี้ยวเขาแยกวังหินไปสูแยกวังหวา ตรงนั้น 

 

 

ไดสอบถาม... 

 



- ๓๐ – 

 

  ไดสอบถาม อบต.วังหวาแลว ปรากฏวาเปนถนนของ อบจ. จะเรียนสอบถามวาถาเราจะทําปาย
ประชาสัมพันธบอกแหลงทองเท่ียว ไมวาจะเปนวัดวังหวา วัดราชบัลลัง ก เราจะสามารถทําได
หรือไม  เพ่ือท่ีจะเปนการป ระชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวไดรู เพราะวามีปายหลัก อยูเพียงปาย
เดียว เปนของ ททท. อยูตรงถนนสุขุมวิท  ถาทําไดขอความกรุณาสํารวจดวยนะคะ ขอบคุณคะ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ครับ 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม               
นายเดชา บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ อําเภอ
นิคมพัฒนา  ผมมีเรื่องฝากไปทางกองชาง จํานวน 2 เรื่อง  เรื่องแรก ไฟจราจรถนนของ อบจ.
ระยอง ตั้งแตซอย 8, ซอย 9, ซอย 12 และซอย 13 จํานวน 4 จุด  ไฟจราจรเสียบอย ผมได
ติดตอทานยรรยงดูแล เปนไปไดหรือไมครับท่ีทาง อบจ . จะถายโอนไปใหทองถ่ินในพ้ืนท่ีดูแล
ในเรื่องของไฟจราจร  เรื่องท่ี 2 เก่ียวพันกับไฟจราจร 4 จุดดังกลาวครับ ตรงแยกสัญญาณไฟ
จราจรถนนยุบตัวเนื่องจากการหยุดรถของ รถบรรทุกท่ีหยุดรอสัญญาณไฟจราจร และการเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง เนื่องจากการยุบตัวของถนนบางจุด ทําใหเปนสันข้ึนมา ตอนนี้แกปญหาโดย
การนําสีไปทาไว เพ่ือให เห็นชัดเจนวาเปนทางตางระดับ ขอใหกองชางสํารวจตรวจสอบ 
พิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหาตรงจุดนี้ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ทานโชดก วิริยะพงษ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ 

นายโชดก วิริยะพงษ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสม าชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม             
เลขานุการนายก อบจ.  นายโชดก วิริยะพงษ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ผมขออนุญาต     

 ตอบคําถามของทาน ส .อบจ .กนกวรรณ  เบญจาทิกุล เฉพาะประเด็น ปายประชาสัมพันธ          
แหลงทองเท่ียว  ระบบปายสิ่งท่ีเรา พอจะทําไดจะเปนปายขนาด  60x120 ซม . เปนปาย
มาตรฐานของกรมทางหลวง  สวนปายท่ีทานบอกเปนปายของ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ประเภทโอเวอรแฮงค โอเวอรเฮด ทํายากมากๆ ครับ อยางปาย ของการทองเท่ียวและกีฬา     
ท่ีเพ่ิงติดตั้งเสร็จเปนงบประมาณตั้งแตป 2555 ในชวงตั้งแต ครม.นกขม้ิน ป 2559 เพ่ิงเสร็จ
เรียบรอย ตรงนี้ ผมไมแนะนําครับ  ท่ีกองชางทําให ผมมา 60 กวาปาย เปนปายมาตรฐาน 
นําไปติดตั้งแถวตะพง นาตาขวัญ บานแลง  ในเขตผลไม ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเขาไปดูอีกครั้งนะครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม   
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ผมขอปดประชุม ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม                
 เพ่ือสรางสรรค ความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ ในการดําเนิน
 กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดป ระโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชนและ
 ทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึง
 ปรารถนาทุกประการ 

เลิกประชุม  เวลา  16.45  น.  

 

 

(ลงชื่อ)…  



- ๓๑ – 

 

 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                (ลงชื่อ)                ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

 

 


